

Tìm Hiểu Luật Di Trú: Trục Xuất

Tác Giả: Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.
Thứ Sáu, 02 Tháng 7 Năm 2010 04:47

Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp.

Luật Sĩ Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sĩ Đoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên

môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 226,388 luật sư nhưng chỉ có 151 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú. Ngoài ra, Luật Sĩ Darren Nguyen Ngoc Chuong từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS). Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín, chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam và lãnh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.

Trục xuất tiếng Anh là “removal” và trục xuất có hai loại. Loại trục xuất theo luật là “Removal Under Inadmissibility Grounds” theo điều luật 212 của Bộ Luật Di Trú và được áp dụng để trục xuất những người đang xin nhập cảnh Hoa Kỳ. Loại trục xuất theo luật là “Removal Under Deportation Grounds” theo điều luật 237 của Bộ Luật Di Trú và được áp dụng để trục xuất những người nào đã nhập cảnh Hoa Kỳ.

Loại trục xuất theo luật (Removal Under Inadmissibility Grounds) có 4 trường hợp xảy ra theo quy định:

-Trường hợp theo luật: Những người đang xin nhập cảnh Hoa Kỳ, nhưng không theo thủ tục di trú, hoặc không nhập cảnh. Điển hình là đồng hương nhập cảnh Hoa Kỳ và đi du lịch, nhưng khi tại Port of Entry, tức là cửa khẩu nhập cảnh, đồng hương chỉ có vé máy bay một chiều, Sở Di Trú có thể cho đồng hương không có ý định du lịch, mà có ý định theo luật trú Hoa Kỳ. Dựa vào lý do đó, Sở Di Trú sẽ trục xuất nhập cảnh.

-Trường hợp theo luật: Theo luật trú nhân ngoài Hoa Kỳ quá 6 tháng. Theo Luật Di Trú, khi theo luật trú nhân tại Hoa Kỳ quá 6 tháng, ngày trở lại Hoa Kỳ được xem là người đang xin nhập cảnh Hoa Kỳ. Sở Di Trú sẽ xét loại trường hợp của người đó có được nhập cảnh hay không tùy theo điều luật trục xuất 212 của Bộ Luật Di Trú. Cũng có thể vì trường hợp theo luật hai này mà chúng ta nghe nhiều người nói “theo luật trú nhân với Việt Nam được 6 tháng không cần reentry permit.” Nhưng câu nói đó không hoàn toàn đúng sự thật vì theo luật trú nhân với người Hoa Kỳ được 6 tháng vẫn có thể bị Sở Di Trú không cho nhập cảnh. Ngoài sự chấp minh đồng hương chỉ là theo luật trú nhân, đồng hương chỉ phải là người không có ý định trở lại sự theo luật trú của mình. Vẫn

Tìm Hiểu Luật Di Trú: Trục Xuất

Tác Giả: Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.
Thứ Sáu, 02 Tháng 7 Năm 2010 04:47

đó chính là người nhập cư trú nhân phải chứng minh rằng họ không bị rơi vào tình trạng cáa hä và nhập cư yät đä chứng minh người nhập cư trú nhân có bị rơi vào tình trạng cáa hä hay không là: liên hệ gia đình ở trong và ngoài Hoa Kỳ, tài sản ở trong và ngoài Hoa Kỳ, việc làm ở trong và ngoài Hoa Kỳ, Hoa Kỳ có phải chính thức được gọi là nhà hay không, lý do rơi vào tình trạng cáa hä Hoa Kỳ, và thời gian ở ngoài Hoa Kỳ, v.v...

-Trình bày ba: Đó là những người đã nộp đơn Adjustment of Status để thay đổi tình trạng di trú sang diện nhập cư trú. Trong thời gian chờ đợi ngày được Sở Di Trú phỏng vấn, họ có thể đi phỏng vấn nhập cư đang chờ đợi ở sân bay để chờ thuyền, ở Hoa Kỳ mà không xin giấy phép nhập cư. Vì những người này đã không xin giấy phép nhập cư ở Hoa Kỳ, nên khi trở lại Hoa Kỳ, sẽ bị trục xuất tại Port of Entry (tức là cửa khẩu nhập cư). Họ sẽ Adjustment of Status coi như bị hủy bỏ. Người đó phải trở về quê hương gia đình mình, không được ở lại Hoa Kỳ. Nếu muốn trở lại Hoa Kỳ thì phải làm đơn xin lãnh thị thực. Khi nộp đơn ở thị thực, lúc đi phỏng vấn tại Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ, vẫn ở Hoa Kỳ bất hợp pháp quá 180 ngày hoặc quá 1 năm, sẽ bị áp dụng (xin xem phần ghi chú) và chi trả khoản có thể bị tịch thu. Tôi biết có vài trình bày nhập cư người nhập cư có thể nhập cư đi thăm gia đình hoặc bên bè ở San Diego, gần biên giới Mỹ và Hoa Kỳ. Nhưng khi vô tình đi quá biên giới sang Mỹ khi quay về thì bị chặn tại cửa khẩu nhập cư và bị Sở Di Trú giam giữ và đưa ra tòa di trú để trục xuất. Cho nên khi đi đâu gần biên giới nên cẩn thận để tránh chuyện phiền phức.

-Trình bày tư: Theo Luật Di Trú, khi nhập cư trú nhân phạm pháp và bị buộc tội được xem là "Crimes of Moral Turpitude" tức là những án có tính cách suy đồi đạo đức, ở Hoa Kỳ, khi trở lại sẽ bị cho là người đang xin nhập cư Hoa Kỳ. Sở Di Trú sẽ xét lại trình bày của người đó có được nhập cư hay không tùy theo "Điểm Luật Trục Xuất." Những án được xem là có tính cách suy đồi đạo đức là: 1) Mang mät vũ khí để giết người với chủ ý để sát hại; 2) Child hoặc spousal abuse (täm däch là bạo hành trẻ em hoặc người phối ngẫu); 3) Disorderly conduct (täm däch là hành vi gây rối); 4) Kidnapping (täm däch là bắt cóc); 5) Murder và volutary manslaughter (täm däch là giết người và giết người sát); 6) Robbery (täm däch là ăn cướp); 7) Theft (ăn cướp); 8) Embezzlement (täm däch là chiếm đoạt); 9) Prostitution (täm däch là tội mãi dâm); 9) Forgery (täm däch là giả mạo giấy tờ hoặc chứng ký như nhập cư phi pháp); 10) Fraud (täm däch là gian lận); 11) Nhập cư täi vä ma túy; 12) Nhập cư täi räa tiän. Những tội và trình bày không phải là toàn bộ tội được coi là tội ác có tính cách suy đồi đạo đức. Ngoài ra còn nhiều tội khác. Quý vị nên tham khảo với luật sư thực tiễn về Luật Di Trú để biết rõ thêm.

Loại Trục Xuất Theo Nhì (Removal under Deportation Grounds) có 4 trình bày xäy ra theo quy định.

Trình bày một là ở Hoa Kỳ bất hợp pháp. Trình bày hai là khai gian về Sở Di Trú để

Tìm Hiểu Luật Di Trú: Trẻ Xuất

Tác Giả: Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.
Thứ Sáu, 02 Tháng 7 Năm 2010 04:47

hàng quy định di trú. Trẻ hàng ba là không làm đúng điều kiện mà người đó đã cam kết với Sở Di Trú. Trẻ hàng ba là những người không phải công dân Hoa Kỳ bắt án phạm hình luật.

Trẻ hàng ba nhập tịch: Hoa Kỳ bắt pháp, trẻ hàng ba này xảy ra rất nhiều. Theo luật di trú, Hoa Kỳ bắt pháp có rất nhiều trẻ hàng ba. Điều kiện trong trẻ hàng ba du lịch, có người ở Hoa Kỳ quá thời hạn Sở Di Trú cho phép, hoặc người đó đi làm hay đi học trong khi giấy chiếu khán của người đó Hoa Kỳ là du lịch, và vì vậy trẻ hàng ba đó trở thành lưu trú tại Hoa Kỳ bắt pháp. Điều kiện khác là trong trẻ hàng ba du học, có người chỉ đi học để chờ hai mùa sau đó bắt học, hoặc đi làm mà không có giấy phép do Sở Di Trú cấp.

Trẻ hàng ba hai: Khai gian với Sở Di Trú, hoặc tòa đình sự, hoặc tòa lãnh sự Hoa Kỳ, để được hàng quy định và di trú. Điều kiện trong trẻ hàng ba điều kiện Public Interest Parole (thường gọi là điều kiện PIP). Những người con là công dân Hoa Kỳ bắt lãnh cho cha mẹ, khi cha mẹ được đi Hoa Kỳ, những người con còn ở tuổi trên 21 tuổi được đi theo cha mẹ nếu cha có gia đình. Theo luật di trú, không có gia đình tức là không có vợ hoặc có chồng. Có những người khai với Sở Di Trú là họ không có vợ hoặc có chồng, sự thật người đó đã có gia đình nhưng giấy để được đi Mỹ theo cha mẹ. Một năm sau khi vào Mỹ, được thẻ xanh, người đó lại bắt lãnh cho chồng hoặc cho vợ còn ở tuổi Việt Nam. Được điều kiện dùng giấy hôn thú đã có trước khi qua Mỹ để nộp cho Sở Di Trú, vì họ nghĩ rằng chuyện đó đã quá lâu, và họ sợ đó chính phủ Mỹ không còn lưu giữ lại. Sau khi Sở Di Trú chấp thuận họ bắt lãnh và gọi họ cho lãnh sự phỏng vấn. Lãnh sự phát giác là người bắt lãnh đã có hôn thú trước khi nộp đơn Hoa Kỳ, tòa lãnh sự sẽ chuyển những họ sợ đó với Sở Di Trú để gọi quy định. Khi nhận được những họ sợ đó, Sở Di Trú bắt đầu tiến hành thực hiện trẻ xuất người đã làm điều kiện bắt lãnh cho vợ hoặc chồng ở Việt Nam.

Trẻ hàng ba: Không làm đúng điều kiện đã cam kết với Sở Di Trú. Trẻ hàng ba này tôi thấy xảy ra rất nhiều trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Công dân Hoa Kỳ và Việt Nam để lập gia đình với một người ở Việt Nam, và sau đó làm điều kiện bắt lãnh người ở quê qua Hoa Kỳ. Theo luật di trú Hoa Kỳ, khi một công dân Hoa Kỳ bắt lãnh cho chồng hoặc vợ để được sang Mỹ, người được bắt lãnh phải chấp thuận điều kiện là chỉ có thẻ xanh tạm, có hiệu lực 2 năm thôi, khoảng 2 năm sau khi vào Hoa Kỳ, người công dân Hoa Kỳ cùng với người được bắt lãnh phải làm điều kiện xin thẻ xanh vĩnh viễn. Sở Di Trú chấp thuận thẻ xanh nếu hai người vẫn còn hôn thú và vẫn còn chung sống với nhau như vợ chồng. Nếu khoảng 2 năm sau khi vào Hoa Kỳ, mà người được bắt lãnh không được người bắt lãnh làm điều kiện xin thẻ xanh vĩnh viễn, thì có thể sẽ bị thực hiện, người trẻ điều kiện đó được miễn.

Trẻ hàng ba: Trẻ hàng ba của những người nào không phải là công dân Hoa Kỳ và đã bắt án phạm hình luật. Tôi đã thấy nhiều trẻ hàng ba, có những người bắt cáo về hình luật, đã

Tìm Hiểu Luật Di Trú: Trắc Xuất

Tác Giả: Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.
Thứ Sáu, 02 Tháng 7 Năm 2010 04:47

chấp nhận plea bargain (đi u đình) với District Attorney, hoặc nhận tội, dù người đó có tội hay không, vì họ nghĩ rằng, tù vài tháng sau đó thêm vài năm tù treo là xong, họ muốn chấm dứt sự đi đ u với pháp luật, để bắt đ u i cuộc đ i. Nhưng thật ra chính vì những sự nhận tội cho xong đó, hoặc chấp nhận đi u đình đó, họ có thể làm cho họ bắt trả c xuất.

Một phần trong đi u luật 237 nói rằng, khi người thi hành trách nhiệm tội Moral Turpitude (tội mà đặc biệt là có tính cách suy đ i đ o đ c) trong vòng 5 năm đ o c sự thi hành trách nhiệm và tội đó có thể bắt án tù một năm trở lên thì sẽ bắt trả c xuất. Quý vị nên chú ý rằng có thể bắt án tù một năm trở lên chứ không phải là bắt án tù một năm trở lên. Nghĩa là dù rằng đ o c sự bắt án 6 tháng nhưng tội đ o c sự phạm phải có thể bắt phạt 1 năm tù trở lên, đ o c sự cũng sẽ bắt trả c xuất.

Một phần khác trong đi u luật 237 nói rằng, nếu đ o c sự phạm 2 tội có tính cách suy đ i đ o đ c thì đ o c sự có thể bắt trả c xuất. Theo đi u luật này, nếu đ o c sự phạm 2 tội ăn cắp vặt sẽ bắt trả c xuất.

Một phần trong đi u luật 237 nói rằng, nếu đ o c sự phạm tội đ o c coi là aggravated felony thì sẽ bắt trả c xuất. Những tội đ o c coi là aggravated felony là: 1) Murder (giết người), 2) rape (hãm hiếp), 3) ăn cắp và bắt án trên một năm, 4) Buôn lậu ma túy, 5) Buôn lậu vũ khí, 6) Những tội hành hung và bắt án tù trên một năm, 7) Những tội giết mổ hoặc ký hợp đồng giết và bắt án tù trên một năm, 8) Những tội gian lận và sự thất thời cho nên nhân trên \$10,000.

Những tội nêu trên chỉ là một phần của những tội có thể bắt trả c xuất và sẽ trình bày trên không bao gồm tất cả tội mà đ o c sự có thể bắt trả c xuất. Đ o c sự nên tham khảo với luật sư thực tế về luật di trú để biết rõ thêm.

Bản tin chi u khán

Theo sự yêu cầu của quý bản đ o c, sau đây là bản thông tin chi u khán cho tháng 7 năm 2010.

Ưu tiên 1 - priority date là ngày 1 tháng 4 năm 2005, tức là ưu tiên đ o c dành cho những người con trên 21 tuổi của gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Tìm Hiểu Luật Di Trú: Trách Xuất

Tác Giả: Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.
Thứ Sáu, 02 Tháng 7 Năm 2010 04:47

Ưu tiên 2A - priority date là ngày 1 tháng 7 năm 2008, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con được thân däi 21 tuổi của thäng trú nhân.

Ưu tiên 2B - priority date là ngày 1 tháng 5 năm 2003, tức là ưu tiên được dành cho con được thân trên 21 tuổi của thäng trú nhân.

Ưu tiên 3 - priority date là ngày 1 tháng 9 năm 2001, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 4 - priority date là ngày 1 tháng 1 năm 2001, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.